

Sinh Hoạt Cộng Đồng trong Tháng Mười 2024

Đồng Hương quý mến,

Cuối tháng chín vừa qua, Cộng Đồng nhà đã phối hợp với Cộng Đồng Liên Bang đứng ra biểu tình chống CTCS Tô Lâm đến Tòa Nhà Liên Hiệp Quốc hội thảo. Dưới đây là một số hình ảnh góp nhặt trước Tòa Nhà LHQ:





Bước qua đầu tháng mười, Tô Lâm cũng đã đến trường Đại Học Columbia. Rất tiếc là chúng ta không tới gần được những nhân vật này. Tuy nhiên, tôi có bài thơ nhắn nhủ với Tô Lâm dưới đây:

Hy Vọng
(Nhắn gửi CT Tô Lâm)

Chủ Tịch Tô sang Tàu gặp Tập
Hiên ngang khước chuyện hấn đề cập:
"Muốn mướn Vịnh Cam Ranh nước ta"
Ra tuồng như họ Tô trung lập.

Hy vọng Ông không lệ thuộc Tàu,
Cũng không theo gót bọn cường hào!
Mà luôn vì nước, vì trăm họ,
Phù trợ những người nhiệt huyết cao.

Phù trợ nhân tài nhiệt huyết cao.
Giúp nâng chất xám, giảm sưu hào
Ấy là trách nhiệm người yêu nước,

Không phải vét quơ, để tự giàu!

Những phường gạt chúng ôm tiền chạy
Đáng bị truy phong, bắt trở lại!
Ấy là nghĩa cử chống tham ô
Nên chuyện Xuân Thanh miễn luận giải.

Tuy vậy, cũng cần phân định rõ
Hội viên "Liên Hiệp Quốc" tầm cỡ!
Cần hành xử "chí công vô tư"
Đã đặt luật, cần tuân thủ nó!

Thụy Hoài Như (09302024)

Ngoài những sinh hoạt của Cộng Đồng nhà, chúng tôi cũng được mời tham dự một bữa tiệc khá thịnh soạn tại tư gia của Cộng Đồng bạn ở New Jersey. Buổi họp mặt, vui vẻ kèm với tiết mục Karaoke trong nhà bạn.:



Ngoài giờ thư giãn ở South New Jersey, cá nhân tôi có dịp đưa gia đình Anh Bảo Trợ của 46 năm trước đi dạo chơi Thành Phố Nữ Ước, đặc biệt nhất là Thảo Cầm Viên ở Bronx (Botanical Garden). Mọi người đều "sốc" khi nhìn thấy họ trang trí cho Halloween bằng 3 quả Bí nặng vài ngàn pounds.



Hình trái Bí nặng 2,500lbs phía sau lưng chúng tôi. Nếu quý đồng hương có thì giờ đi dạo chơi Thảo Cầm Viên hoặc Sở Thú, xin tranh thủ đi vào ngày thứ tư...để được miễn phí vô cửa.

Thân kính,
Thoại Liên, TTK CDNVQGNY
Kiêm Thủ Quỹ VACP

Phụ Lục: Nếu quý Hương có thì giờ rảnh, xin vào link dưới đây để nghe chuyện kể về cuộc đời và giáo lý của những Vị Nhân Á Đông.

100 câu chuyện triết lý và kể trí. Lời dạy của Trang Tử I Audiobooks.

<https://www.youtube.com/watch?v=GTaOKV0y6pQ>